



หลักสูตรตามเงื่อนไข

๒๐๐

คริสตจักรนิกายโรมัน

Core Values

หลักความเชื่อ
ของ
คริสตจักรนาซารีน
Core Values

ดร.ดანიเอล แสงวิชัย...แปล

หลักความเชื่อของ คริสตจักรนาซารีน

พิมพ์ครั้งที่ 1 ธันวาคม 2002

จำนวน 1,000 เล่ม

แปล : ดร.ดานีเอล แสงวิชัย

พิมพ์ที่ : บริษัท นาโกต้า จำกัด
174 ซอยเจริญนคร 8 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ 10600 โทร. 0-2437-4199, 0-2861-0225 แฟกซ์ : 0-2439-3749

หลักความเชื่อของ คริสตจักรนาซารีน

นาซารีนเชื่อว่า :

หน่วยงานใดก็ตามที่ดำเนินกิจการได้ยาวนานมักเป็นผลมาจากการผสมผสานอย่างกลมกลืนชัดเจนระหว่างวัตถุประสงค์ ความเชื่อ และค่านิยม คริสตจักรนาซารีนก็เช่นเดียวกัน เราเป็นองค์การที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกโดยการเผยแพร่ความบริสุทธิ์ของพระคัมภีร์ นาซารีนจึงเป็นทั้งคริสตจักรแห่งพระมหาบัญชาและคริสตจักรแห่งความบริสุทธิ์ในขณะเดียวกัน พันธกิจของเราคือการสร้างสาวกตามแบบพระคริสต์กับชนทุกชาติ

คริสตจักรนาซารีนในปัจจุบันและอนาคตอยู่เพื่อทำพันธกิจของพระเจ้า ดังนั้น เราจึงสำแดงออกอย่างชัดเจนในความเป็นคริสตจักรของพระคริสต์และเป็นองค์การที่มีลักษณะ

เฉพาะตัวไม่เพียงแต่ในสิ่งที่เชื่อเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการกระทำต่างๆ เพื่อสนับสนุนอาณาจักรของพระเจ้าด้วย

เมื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษใหม่ เป็นเวลาอันควรที่จะชี้แจงให้ผู้คนในสังคมได้ทราบถึงความเชื่อที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งคริสตจักรนซาเร็นยึดมั่นและยกย่อง สิ่งที่เราถือว่าล้ำค่าที่สุดคือ พันธกิจ การทรงเรียก ความเชื่อ และค่านิยมสูงสุด ซึ่งเราปรารถนาที่จะส่งมอบเป็นของขวัญให้แก่ชนรุ่นต่อไป

เราขออธิษฐานให้หลักความเชื่อนี้ได้เป็นแสงสว่างให้แก่ผู้ที่จะดำเนินผ่านความสว่างและความมืดของทศวรรษที่รอคอยอยู่ข้างหน้า

นซาเร็น คือ ใคร

เราคือ "คริสตชน"

ในฐานะสมาชิกของคริสตจักรสากล เราจึงร่วมมือกับผู้เชื่อที่แท้จริงทั้งหลายประกาศถึงความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูคริสต์และยึดมั่นในหลักข้อเชื่อของคริสเตียนเรื่องตรีเอกานุภาพ เรยกย่องมรดกทางความเชื่อแห่งความบริสุทธิ์ตามแบบเวสเลียน และเชื่อว่าแนวความคิดนี้คือวิถีทำความเข้าใจในความเชื่อที่ถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์ หลักเหตุผลตามธรรมเนียมและประสบการณ์

เราคือ "บริสุทธิ์ชน"

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ทรงเรียกเราให้มีชีวิตที่บริสุทธิ์ เราเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเสาะหาเราเพื่อสร้างพระคุณครั้งที่สองในชีวิตของเรา ซึ่งอาจเรียกได้หลายอย่าง เช่น "การชำระให้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์" และ "การบังเกิดมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์" คือ การชำระเราให้พ้นจากความบาปทั้งสิ้น ทรงร้องฟื้นพระฉายของพระเจ้าในชีวิตของเราขึ้นใหม่ ทรงเสริมกำลังแก่เราให้รักพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจ สุดความคิด และสุดกำลัง ทั้งยังรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง และทรงสร้างพระลักษณะของพระคริสต์ในชีวิตของเราขึ้นใหม่ ความบริสุทธิ์ในชีวิตของผู้เชื่อหมายถึงการมีชีวิตเหมือนพระคริสต์

เราคือ "พันธกร"

เราเป็น "ผู้ที่ออกไป" อันเนื่องมาจากการทรงเรียกของพระคริสต์ และได้รับการเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ออกไปทั่วโลกเพื่อเป็นพยานถึงความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์ และร่วมมือกับพระเจ้าในการสร้างคริสตจักรและขยายอาณาจักรของพระองค์ (2 โครินธ์ 6:1) พันธกิจของเราคือ 1) เริ่มต้นด้วยการนมัสการ 2) ปรนนิบัติรับใช้สังคมด้วยการประกาศพระกิตติคุณและทำพันธกิจเมตตา 3) สนับสนุนให้ผู้

เชื่อเติบโตด้านจิตวิญญาณโดยการสร้างสาวก และ 4) เตรียมชายและหญิงเพื่อการรับใช้โดยเน้นการศึกษาอบรมระดับสูง

ขยายความ

เราคือ "คริสตชน"

เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเหล่าผู้เชื่อในการประกาศถึงความเชื่อว่าเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ เราเชื่อว่าด้วยความรักของพระเจ้าพระองค์ทรงโปรดให้ทุกคนได้รับการอภัยโทษบาป และมีสัมพันธภาพใหม่กับพระองค์ เราเชื่อว่าการคืนดีกับพระเจ้านั้น เราต้องคืนดีกับผู้อื่นด้วยเช่นกัน โดยการรักซึ่งกันและกันเหมือนกับที่พระเจ้าทรงรักเราและยกโทษให้แก่กันเหมือนกับที่พระเจ้าทรงยกโทษให้เรา เราเชื่อว่าชีวิตของเราต้องสำแดงพระลักษณะของพระคริสต์ เรา ร่วมกับคริสตชนทุกที่ในการยืนยันถึงหลักข้อเชื่อเรื่องตรีเอกานุภาพในประวัติศาสตร์และยกย่องมรดกทางความเชื่อในความบริสุทธิ์ตามแบบเวสเลียน เราเชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นแหล่งแห่งความจริงตามหลักพระวจนะแหล่งแรกที่ได้รับการยืนยันโดยเหตุผล ธรรมเนียม และประสบการณ์

เราประกาศและยกย่องพระเยซูคริสต์ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพร้อมกับประชากรของพระเจ้าทั้งหมด

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคริสตจักรตามที่หลักข้อเชื่อของอัครทูตได้กล่าวไว้ว่าเป็นหนึ่งเดียวบริสุทธิ์สากล และตามแบบอัครทูต พระเจ้าทรงประทานการอภัยโทษบาปและการคืนดีกับพระองค์ให้กับโลกผ่านทางพระเยซูคริสต์ และโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ที่สนองตอบต่อพระองค์ด้วยความเชื่อก็เป็นประชากรของพระเจ้า เมื่อเราได้รับการอภัยโทษได้คืนดีกับพระเจ้าแล้ว เราก็พร้อมที่จะอภัยโทษและคืนดีกันด้วย โดยทางนี้เราจึงเป็นคริสตจักรและพระกายของพระคริสต์ และสำแดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพระกายนั้น ในฐานะที่เป็นพระกายของพระคริสต์เรามี "องค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียว ความเชื่อเดียว และบัพติศมาเดียว" เรายืนยันถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคริสตจักรของพระคริสต์และพยายามทุกวิถีทาง ที่จะอนุรักษ์ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้เอาไว้ (เอเฟซัส 4:5, 3)

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้บริสุทธิ์ ด้วยเหตุนี้คริสตจักรของพระคริสต์จึงไม่เพียงแต่เป็นคริสตจักรเดียวเท่านั้น แต่ยังมีบริสุทธิ์อีกด้วย คริสตจักรต้องบริสุทธิ์ทั้งในภาพรวมและในส่วนต่างๆ คือบริสุทธิ์ในหมู่สมาชิกเหมือนกับผู้เป็นศีรษะทรงบริสุทธิ์ คริสตจักรบริสุทธิ์และถูกเรียกให้มีความบริสุทธิ์ คริสตจักรบริสุทธิ์เพราะว่าเป็นพระกายของพระ

คริสต์ผู้ทรงความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ของเรา คริสตจักรถูกเรียกให้มีความบริสุทธิ์โดยพระเจ้าผู้ทรงเลือกเราก่อนวางรากสร้างโลกเพื่อว่าเราจะบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิ ในฐานะที่เป็นพระกายเดียวของพระคริสต์ ชีวิตของเราที่เป็นคริสตจักรต้องสำแดงพระลักษณะแห่งความบริสุทธิ์ของพระคริสต์ผู้ทรงถ่อมพระองค์ลง และรับสภาพเป็นทาสรับใช้ เรายืนยันว่าความบริสุทธิ์แห่งคริสตจักรของพระคริสต์เป็นทั้งของขวัญและการทรงเรียก

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคริสตจักรด้วยเหตุนี้คริสตจักรจึงไม่เพียงแต่เป็นหนึ่งในหลายและบริสุทธิ์เท่านั้น หากยังเป็นคริสตจักรสากลซึ่งรวมถึงผู้เชื่อทุกคนที่ยืนยันถึงสาระสำคัญแห่งความเชื่อของคริสตชน เรายืนยันถึงความเชื่อตามแบบอัครทูตตามที่ได้ยึดถือโดยคริสตชนทุกคนทุกยุคทุกสมัยและทุกหนแห่ง เรายึดถือแนวความคิดของจอห์น เวสเลย์เกี่ยวกับวิญญาณแห่งความเป็นสากลซึ่งทำให้เราสามัคคีธรรมกับผู้เชื่อทุกคนที่ยืนยันถึงความเป็นศูนย์กลางของพระคัมภีร์ และเราพร้อมที่จะประนีประนอมกับผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับเราในประเด็นที่ไม่ใช่สาระสำคัญต่อเรื่องความรอด

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าของพระคัมภีร์ ด้วยเหตุนี้คริสตจักรจึงเป็นหนึ่งในหลาย บริสุทธิ์ และเป็นสากล ทั้งยังเป็น

คริสตจักรในแบบอัครทูตอีกด้วย คริสตจักรสร้างบนรากฐานของอัครทูตและผู้พยากรณ์ และยังอุทิศตนให้กับคำสอนของอัครทูตสืบต่อไป คริสตจักรถือว่าพระคัมภีร์เป็นมาตรฐานเดียวของความเชื่อและชีวิต ความเป็นพระเจ้าของพระเยซูเหนือพระคัมภีร์หมายความว่าเราต้องเข้าใจพระคัมภีร์โดยการยืนยันของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์ เราจึงให้เกียรติและรับฟังหลักข้อเชื่อที่มีมาแต่โบราณและความเห็นตามธรรมเนียมของคริสตชนที่อธิบายพระคัมภีร์อย่างสัตย์ซื่อ ทั้งนี้เพื่อยืนยันและแก้ไขความเข้าใจพระคัมภีร์ของเราให้ถูกต้อง นอกจากนั้น เรายินยอมให้พระสุเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้นำเราในการทำความเข้าใจพระคัมภีร์โดยตรัสกับเราในเรื่องการกลับใจใหม่ ความเชื่อ และความแน่ใจในความรอด สุดท้าย เราทดสอบความเข้าใจของเราเกี่ยวกับพระคัมภีร์ด้วยการแสวงหาความมีเหตุผลและความสอดคล้องของคำพยานเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ในพระคัมภีร์

เราได้รับการทรงเรียกเป็นพิเศษให้เป็นพยานถึงความบริสุทธิ์ของคริสตจักรของพระคริสต์ที่มีการยึดถือตามธรรมเนียมแห่งความบริสุทธิ์แบบเวสเลียน เรายึดมั่นในหลักคำสอนเรื่องความรอดโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา ดังนั้น เราจึงยืนยันต่อไป

ว่าคริสตจักรของพระคริสต์เป็นอันหนึ่งอันเดียว เป็นสากล และเป็นตามแบบอัครทูต แต่การทรงเรียกพิเศษของเราก็คือการยืนยันต่อสายตาของโลกและคริสตจักรถึงความสำคัญของความบริสุทธิ์ ทั้งยังหนุนใจประชากรของพระเจ้าให้ดำเนินชีวิตในความโพล่งแห่งความรักอันบริสุทธิ์ของพระบิดา ด้วยเหตุนี้ เราจึงยืนยันถึงความเข้าใจในเรื่องความบริสุทธิ์ตามแนวคิดเวสเลียนเกี่ยวกับความเชื่อของคริสตชนและจะคงความสัตย์ซื่อต่อคำสอนหลักที่ว่าด้วยพระคุณแห่งการน้อมนำคำจูนของพระเจ้าและแนวทางแห่งพระคุณ การกลับใจใหม่ ความเชื่อ การบังเกิดใหม่ การทำให้เป็นผู้ชอบธรรม ความมั่นใจในความรอด ชุมชนของคริสเตียนและระเบียบปฏิบัติรวมทั้งความรักที่สมบูรณ์

เราคือ "บริสุทธิ์ชน"

เราได้รับการทรงเรียกโดยทางพระคัมภีร์และได้รับการชักนำโดยพระคุณให้นมัสการพระเจ้าและรักพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจ สุดความคิด สุดกำลัง และรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง จนบัดนี้ เราได้อุทิศตนอย่างเต็มที่ให้กับพระเจ้าโดยเชื่อเราสามารถได้รับ "การทรงชำระให้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์" ซึ่งเป็นประสบการณ์ "พลิกผันที่สำคัญ" ครั้งที่สองของชีวิตคริสเตียน

เราเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำให้เราสำนึกบาป ทรงลบล้าง ทรงเติม และทรงเสริมกำลังให้เราในขณะที่พระคุณของพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงเราวันต่อวันให้กลายเป็นประชากรแห่งความรักที่มีวินัยด้านจิตวิญญาณ มีความบริสุทธิ์ด้านศีลธรรมและจริยธรรม มีความเมตตากรุณาและความยุติธรรม พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงร้องพินพระฉายของพระเจ้าและทรงสร้างพระลักษณะของพระคริสต์ในเรา ความบริสุทธิ์ในชีวิตของผู้เชื่อหมายถึงการมีชีวิตเหมือนพระคริสต์

เราเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสร้างโลกนี้ พระองค์ทรงเรียกสิ่งที่ไม่ปรากฏให้ปรากฏ ครั้งหนึ่งเรามีได้เป็นอยู่แต่พระองค์ทรงเรียกเราให้เป็นอยู่ ทรงสร้างเราขึ้นมาเพื่อพระองค์เอง และตกแต่งเราตามพระฉายของพระองค์ เราได้รับมอบหมายให้สำแดงพระฉายของพระเจ้า "เราคือพระเยซูฮว่าห์พระเจ้าของเจ้า จงชำระตัวให้บริสุทธิ์ เพราะเราบริสุทธิ์" (เลวีนิติ 11:44)

เราปรารถนาที่จะเป็น "บริสุทธิ์ชน" ก็สืบเนื่องมาจากความบริสุทธิ์ของพระเจ้า ความบริสุทธิ์ของพระเจ้าหมายถึงความเป็นพระเจ้าของพระองค์ผู้ทรงพระชนม์อยู่แต่พระองค์เดียว ไม่มีผู้ใดเทียบเทียมบารมีและสง่าราศีเสมอพระองค์ การสนองตอบที่เหมาะสมของมนุษย์ต่อการทรงพระชนม์อยู่ของพระผู้

ทรงส่งาราศีก็คือ การนมัสการพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้า ความบริสุทธิ์ของพระเจ้าสำแดงออกด้วยภารกิจแห่งการทรงไถ่บาปของพระองค์ การเผชิญหน้ากับพระเจ้าผู้ทรงสำแดงพระองค์และประทานพระองค์เพื่อเป็นค่าไถ่แทนเราทำให้เรานมัสการพระองค์ และการนมัสการก็เป็นวิธีเบื้องต้นในการเรียนรู้จักพระเจ้า เรานมัสการพระเจ้าพระเจ้าผู้ได้อันบริสุทธิ์ของเราด้วยการแสดงความรักต่อสิ่งที่พระองค์ทรงรัก

การนมัสการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยพระคุณนั้นมีหลายรูปแบบ เช่น ผู้เชื่อมักร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อสรรเสริญและอธิษฐานด้วยความเชื่อ การนมัสการอาจทำในรูปแบบการเข้าเฝ้าพระเจ้าส่วนตัวโดยการสรรเสริญ ขอบพระคุณ และเชื่อฟัง นอกจากนี้ การประกาศความเชื่อ การแสดงความเมตตาต่อเพื่อนบ้าน การแสดงความยุติธรรม และการเป็นผู้มีศีลธรรมก็ล้วนแล้วแต่เป็นลักษณะของการนมัสการต่อพระพักตร์พระเจ้าแห่งความบริสุทธิ์ทั้งสิ้น แม้กระทั่งภารกิจปกติของชีวิตก็อาจเป็นการนมัสการและมีความสำคัญเมื่อเราให้การนมัสการพระเจ้าองค์บริสุทธิ์ฝังอยู่ในวิถีชีวิตของเรา

พระเยซูคริสต์ทรงสำแดงความเป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์แต่พระองค์เดียวให้เราได้เห็นและทรงวางแบบอย่างชีวิตที่บริสุทธิ์ด้วยการนมัสการให้แก่เรา พระเยซูทรงประทานความเข้าใจ

แก่เราในเรื่องความบริสุทธิ์โดยทางพระชนม์ชีพ การเสียสละและคำสอนของพระองค์ซึ่งปรากฏอยู่ในพระกิตติคุณเล่มต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำเทศนาบนภูเขา ในฐานะ "บริสุทธิ์ชน" เรามุ่งมั่นที่จะเป็นเหมือนพระเยซูทั้งด้านความคิดและการกระทำ โดยพระคุณของพระเจ้าทรงเสริมกำลังให้ผู้เชื่อที่นมัสการพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจได้ดำเนินชีวิตเหมือนพระคริสต์ และนี่คือสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นสาระสำคัญของความบริสุทธิ์

นอกจากนั้น พระเจ้าทรงให้ของประทานและความรับผิดชอบในการเลือกแก่เรา เพราะเราเกิดมาพร้อมกับความโน้มเอียงที่จะทำบาป เราจึงเลือกทำตามความคิดของตัวเองแทนที่จะเดินตามทางของพระเจ้า (อิสยาห์ 53:6) เราทำให้สิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเป็นมลทินด้วยความบาปของเรา เราจึงตายเพราะการล่วงละเมิดและบาป (เอเฟซัส 2:1) ดังนั้น พระเจ้าผู้ทรงเรียกเราให้เป็นขึ้นมาจากสิ่งที่ไม่ปรากฏจึงต้องสร้างเราขึ้นมาใหม่โดยการทรงไถ่ของพระบุตรพระเจ้า หากเราต้องการมีชีวิตฝ่ายวิญญาณอีกครั้งหนึ่ง

เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงเสด็จเข้ามาในโลกโดยพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ทรงยอมรับสภาพเป็นมนุษย์ คือ พระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็นผู้ทรงเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ ซึ่งทรงเป็นทั้งพระเจ้าและมนุษย์ พระเยซูเสด็จมาเพื่อรื้อฟื้นพระฉาย

ของพระเจ้าในเราขึ้นมาใหม่โดยการเสริมกำลังให้เราเป็น "บริสุทธิ์ชน" เราเชื่อว่าความบริสุทธิ์ในชีวิตของผู้เชื่อเป็นผลของประสบการณ์ "พลิกผัน" และเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต หลังจากที่ทรงสร้างเราขึ้นมาแล้วพระวิญญาณของพระเจ้าจะทรงชักนำเราด้วยพระองค์ให้เข้าสู่การถวายชีวิตแด่พระองค์อย่างสิ้นเชิง จากนั้น ในการชำระให้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ (หรือบางครั้งเรียกว่าการบำบัดความผิดด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์) พระเจ้าทรงชำระเราให้พ้นจากความผิดบาปดั้งเดิม และทรงมอบความบริสุทธิ์ของพระองค์ให้อยู่ในชีวิตของเรา พระองค์ทรงทำให้ความรักของเราสมบูรณ์ ซึ่งช่วยให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีศีลธรรมและทรงประทานอำนาจให้เราในการปรนนิบัติรับใช้

พระวิญญาณของพระคริสต์ทรงทำการในชีวิตของเราเพื่อสร้างพระลักษณะแห่งความรักอันบริสุทธิ์ของพระองค์ขึ้นมาใหม่ พระองค์ทรงช่วยให้เรา "สวมสภาพใหม่ซึ่งทรงสร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างของพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริง" (เอเฟซัส 4:24) การเป็นเหมือนพระเจาก็คือ การเป็นเหมือนพระเยซู เมื่อพระเจ้าทรงรื้อฟื้นพระฉายาของพระองค์ขึ้นมาใหม่ในเราโดยการชำระให้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์แล้ว เราจึงรู้ว่าเรายังไม่บรรลุทางด้านจิตวิญญาณ เป้าหมายตลอด

ชีวิตของเราคือ การเป็นเหมือนพระคริสต์ในทุกคำพูด ความคิด และการกระทำ โดยการยอมจำนน การเชื่อฟัง และมีความเชื่อ เราเชื่อว่า "ตัวเราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นเหมือนพระฉายาขององค์พระผู้เป็นเจ้า คือ มีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไป" (2 โครินธ์ 3:18) เรามีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ต่อไปเมื่อเราดำเนินชีวิตการนมัสการที่แสดงออกด้วยรูปแบบต่างๆ รวมทั้งยึดมั่นวินัยฝ่ายจิตวิญญาณ การสามัคคีธรรม และความรับผิดชอบร่วมกันกับคริสตจักรท้องถิ่น เราในฐานะที่เป็นพระกายของผู้เชื่อในแต่ละคริสตจักรต่างพยายามที่จะเป็นชุมชนที่เหมือนพระคริสต์โดยการนมัสการพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจและรับเอาของประทานแห่งความรัก ความบริสุทธิ์ ฤทธิ์อำนาจ และความเมตตาจากพระองค์

ในฐานะ "บริสุทธิ์ชน" เราไม่ได้มีชีวิตอยู่ในความว่างเปล่าของประวัติศาสตร์และศาสนจักร แต่เราเห็นพ้องกับพระคัมภีร์ใหม่และคริสตจักรยุคแรกตามหลักข้อเชื่อของเรา เราเห็นพ้องกับธรรมเนียมอาร์เมเนียนเรื่องพระคุณที่ได้รับมาเปล่าๆ (พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เพื่อมนุษย์ทุกคน) และเสรีภาพของมนุษย์เป็นความสามารถที่พระเจ้าทรงประทานให้กับทุกคนที่จะเลือกพระเจ้าและความรอดพ้นจากบาป นอกจากนั้น เรายังถือว่ามรดกทางความเชื่อของเราเริ่มต้นจากการฟื้นฟูของจอห์น

เวลาเลยในศตวรรษที่ 18 ไปจนถึงการกำเนิดขบวนการแห่งความบริสุทธิ์ในศตวรรษที่ 19 และ 20

ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา “บริสุทธิ์ชน” มีความ “ฝังใจอย่างลึกซึ้ง” กับพระเยซู เจานมัสการ รัก คิด พูดและดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์ นี่คือ “สาระสำคัญ” และ “การไหลล้น” ของความบริสุทธิ์สำหรับเรา และนี่คือคำอธิบายถึงลักษณะของ “บริสุทธิ์ชน”

เราคือ “พันธกร”

ก. พันธกิจแห่งการนมัสการ

พันธกิจของคริสตจักรในโลกเริ่มต้นด้วยการนมัสการ เราารู้อย่างชัดเจนถึงความหมายของการเป็นประชากรของพระเจ้าเมื่อเรารวมกันต่อพระพักตร์พระเจ้าเพื่อนมัสการด้วยการร้องเพลง การฟังการอ่านพระคัมภีร์ในที่ประชุม การถวายทรัพย์และสิบลด การอธิษฐาน การฟังคำเทศนา การบัพติศมา และการเข้าร่วมในพิธีศีลมหาสนิท ความเชื่อของเราที่ว่าพันธกิจของพระเจ้าในโลกนี้สำเร็จลุล่วงไปได้โดยผ่านทางคริสตจักรที่นมัสการนั้น ทำให้เราเข้าใจว่าพันธกิจของเรารวมไปถึงการต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่คริสตจักรและการก่อตั้ง คริสตจักรแห่งใหม่ๆ ที่นมัสการพระเจ้าด้วย

การนมัสการ คือ การแสดงความรักอันสูงสุดของเราต่อพระเจ้า ซึ่งเป็นการยกย่องเทิดทูนพระเจ้าเป็นหลักเพราะพระองค์ผู้ทรงไถ่เราด้วยพระคุณและความเมตตา สถานที่แรกสำหรับการนมัสการคือ คริสตจักรท้องถิ่นซึ่งประชากรของพระเจ้าอยู่ร่วมกัน การนมัสการไม่ใช่เป็นประสบการณ์ที่ทำให้ความสำคัญกับตนเอง แต่เป็นการยอมจำนนตัวเองและถวายตัวแด่พระเจ้า การนมัสการ คือ การที่คริสตจักรปรนนิบัติพระเจ้าด้วยความรักและเชื่อฟัง

การนมัสการเป็นสิทธิพิเศษและความรับผิดชอบอันดับแรกของประชากรของพระเจ้า การนมัสการเป็นการรวมชุมนุมชนแห่งพันธสัญญาต่อพระพักตร์พระเจ้าในการประกาศและการสนองตอบอย่างชื่นชมยินดีในความเป็นพระเจ้า ในสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำ และที่ทรงสัญญาว่าจะกระทำ

ลักษณะสำคัญของเราคือ เป็นคริสตจักรท้องถิ่นที่นมัสการพระเจ้า คริสตจักรนาซาเร็นเป็นคริสตจักรแห่งการนมัสการและพันธกิจของเราสำเร็จในคริสตจักรและผ่านทางคริสตจักร ความหมายและทิศทางของพันธกิจของคริสตจักรอยู่ที่การนมัสการ เราทราบชัดเจนว่าเป็นประชากรของพระเจ้าก็โดยการเทศนาพระคำ การเฉลิมฉลองพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ การอ่านพระคัมภีร์ในที่ประชุม การร้องเพลงนมัสการ

การอธิษฐานร่วมกัน รวมทั้งการถวายทรัพย์และสืบลด การนมัสการทำให้เราเข้าใจความหมายที่แท้จริงของการร่วมมือกับพระเจ้าในพันธกิจแห่งการได้บาป

พันธกิจการนมัสการเป็นรากฐานสำคัญของคริสตจักรนาซาเร็น ในฐานะที่เราเป็นคริสตจักรแห่งการนมัสการ พันธกิจนี้จึงรวมไปถึงการอุทิศตัวให้กับภารกิจตั้งคริสตจักรแห่งใหม่ อย่างไม่หยุดยั้ง

ข. พันธกิจเมตตาและการประกาศพระกิตติคุณ

เรามอบความรักของพระเจ้าต่อผู้หลงหายและมอบความเมตตาของพระองค์ต่อคนยากจนและคนถูกข่มเหงในฐานะที่เราเป็นผู้ถวายตัวแด่พระเจ้า ธรรมเนียมปฏิบัติข้อใหญ่และพระมหาบัญชาหลักดันให้เราประกาศพระกิตติคุณทำพันธกิจเมตตา และผลของความยุติธรรมเพื่อประชากรโลก จนบัดนี้เรายังทุ่มเทในการเชิญชวนผู้คนให้มีความเชื่อ เราเอาใจใส่ดูแลผู้ขัดสน และยื่นเคียงข้างผู้ถูกข่มเหงในการต่อสู้กับความอยุติธรรม เราปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรที่พระเจ้าทรงสร้าง รวมทั้งร่วมสามัคคีธรรมกับคนอื่น ๆ ที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า

คริสตจักรแสดงความรักของพระเจ้าผ่านทางการทำพันธกิจในโลก พระคัมภีร์ คือ เรื่องราวของพระเจ้าที่ทรงทำให้โลกนี้

คืนดีกับพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ (2 โครินธ์ 5:16-21) คริสตจักรอยู่ในโลกนี้ก็เพื่อร่วมมือกับพระเจ้าในการทำพันธกิจแห่งความรักและการคืนดีโดยการประกาศพระกิตติคุณ ทำพันธกิจเมตตา และผลของความยุติธรรม

พระมหาบัญชาและธรรมเนียมปฏิบัติข้อใหญ่คือศูนย์กลางในการทำความเข้าใจพันธกิจของเรา คำบัญชาทั้งสองมีความหมายอย่างเดียวกัน คือ เนื้อหาพระกิตติคุณอันเดียวกันแต่มีสองมิติ พระเยซูทรงบัญชาให้เรา "รักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้า และด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้า...จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง" (มัทธิว 22:37-39) และพระองค์ทรงกำชับเราให้ "ออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค" (มัทธิว 28:19-20)

พันธกิจของคริสตจักรในโลกครอบคลุมถึงมนุษย์ทุกคนที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นให้มีค่าตามพระฉายาของพระองค์ พันธกิจของเราจึงเป็นการแสดงถึงความรักและเห็นคุณค่าของมนุษย์ทุกคนดังที่พระเจ้าทรงรักและเห็นคุณค่าของเขา พระองค์ทรงเสาะหาแนวทางที่จะนำสันติสุข ความยุติธรรม และความรอด

พ้นจากบาปทางพระเยซูคริสต์มาสู่มนุษย์ นอกจากนี้ พันธกิจของเราคือคำสั่งความเมตตา เอาใจใส่ต่อผู้ ชัดสน และคัดค้านระบบสังคมรวมถึงนโยบายต่างๆ ที่มองข้ามคุณค่าความเป็นมนุษย์หรือกดขี่ข่มเหงมนุษย์

พันธกิจของคริสตจักรครอบคลุมชีวิตทุกด้านของบุคคล พระเจ้าทรงสร้างเราให้มีชีวิตครบทุกด้าน และพันธกิจของเรา ก็คือการประกาศความรักของพระเจ้าให้ชีวิตทุกด้านของ มนุษย์ไม่ว่าด้านร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ การประกาศ พระกิตติคุณ การสั่งความเมตตา และการผดุงความ ยุติธรรมเป็นพันธกิจที่ประสานสอดคล้องกันในการมุ่งตอบ สอนองความต้องการด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตวิญญาณของ มนุษย์

พันธกิจของคริสตจักรในโลกครอบคลุมไปถึงมนุษย์ทุก คนเพราะพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาในโลกเพื่อไถ่ทุกคนที่ออก พระนามพระองค์ เราในฐานะประชากรของพระเจ้ามีสิทธิ พิเศษและหน้าที่รับผิดชอบที่จะแบ่งปันข่าวประเสริฐแห่งพระ กิตติคุณกับทุกคนที่พร้อมจะรับฟัง เรามีภาระใจที่จะใช้ทุก โอกาสในการเชิญชวนผู้คนให้เชื่อในพระเยซูคริสต์ไม่ว่าจะโดย การประกาศกลางแจ้ง หรือการเป็นพยานตัวต่อตัวก็ตาม

พันธกิจของคริสตจักรในโลกแพร่ไปถึงมนุษย์ทุกคนได้

เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเทพพระวิญญาณของพระองค์ ให้กับมนุษย์ทุกคนในวันเพนเทคอสต์ (กิจการ 2) พันธกิจของ เราก็คือการนำเสนอพระกิตติคุณเรื่องความรอดพ้นจากบาป โดยทางพระเยซูคริสต์ให้กับมนุษย์ทุกคนทั่วโลก เราได้รับฤทธิ์เดชอำนาจจากพระวิญญาณให้ออกไปประกาศเรื่องแผ่นดิน ของพระเจ้าทั่วโลกและร่วมมือกับพระองค์ในการสร้างคริสตจักร

เราทำพันธกิจที่พระเจ้าทรงประทานให้ในโลกด้วยวิญญาณ แห่งความหวังและการมองโลกในแง่บวก เราไม่ได้ทำเพียงเพื่อ การแสดงออกถึงความหวังโยหรือความพยายามของมนุษย์เท่านั้น แต่เป็นการสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้าโดยให้ความร่วมมือกับพระองค์ทำพันธกิจแห่งแผ่นดินของพระองค์อันว่าด้วยการคืนดีกับพระเจ้า การทำพันธกิจคือ การที่คริสตจักรเป็น พยานอย่างสัตย์ซื่อ สำแดงออกถึงความรักของพระเจ้าในโลก ด้วยการประกาศพระกิตติคุณ แสดงความเมตตา และผดุง ความยุติธรรม เราเชื่อว่าพระคุณของพระเจ้าสามารถ เปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษย์ซึ่งถูกความบาปทำลาย และร้อยพัน เขาสู่พระฉายาของพระองค์

ค. พันธกิจการสร้างสาวก

เราอุทิศตัวให้กับการเป็นสาวกและการเชิญชวนคนอื่นให้

เป็นสาวกของพระเยซู ด้วยเหตุนี้ เราจึงทุ่มเทให้กับการจัดหาวิธีการต่างๆ (เช่น การเรียนรวิวารศึกษา การศึกษาพระคัมภีร์ และการประชุมกลุ่มย่อย เป็นต้น) เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เชื่อเข้าใจถึงความเชื่อของคริสเตียนยิ่งขึ้น และให้มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นและพระเจ้าโดยวิธีเหล่านี้ เราเข้าใจว่าการเป็นสาวกนั้นรวมถึงการยอมเชื่อฟังพระเจ้าและหลักความเชื่อ เราเชื่อว่าต้องมีการสนับสนุนช่วยเหลือกันและกันให้ดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์ ให้มีสามัคคีธรรมแบบคริสเตียนและมีความรับผิดชอบร่วมกัน จอห์น เวลเลย์กล่าวว่า **“พระเจ้าทรงมอบเราให้แก่กันและกันเพื่อเราจะเสริมสร้างเรียวแรงซึ่งกันและกัน”**

การสร้างสาวกเป็นวิถีชีวิตของคริสเตียน การสร้างสาวกคือกระบวนการเรียนรู้ถึงแนวทางที่พระเจ้าต้องการให้เราดำเนินชีวิตในโลกนี้ เมื่อเราเรียนรู้ถึงการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อฟังพระคำของพระเจ้า ปฏิบัติตามหลักการแห่งความเชื่อ และรับผิดชอบต่อกันและกัน เราก็จะเริ่มเข้าใจถึงความสุขอย่างแท้จริงของชีวิตที่มีวินัยและมีเสรีภาพตามความหมายของคริสเตียน การสร้างสาวกไม่ใช่เป็นเพียงความพยายามของมนุษย์ที่จะจำนนต่อกฎเกณฑ์และระเบียบการเท่านั้น หากแต่เป็นวิธีการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ค่อยๆ นำเราไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ โดยการสร้างสาวกนี้เองที่ทำให้เรามี

คุณสมบัติของการเป็นคริสเตียน เป้าหมายสูงสุดของการสร้างสาวกคือ เราได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ (2 โครินธ์ 3:18)

คริสเตียนค้นพบน้ำพุแห่งความสดชื่นในหุบเหวแห่งความกระหายระหว่างการดำเนินชีวิตบนถนนของการเป็นสาวกก็โดยการศึกษาและใคร่ครวญในพระวจนะของพระเจ้าสาวก ค้นพบความสุขและความประหลาดใจที่เห็นตัวเองได้รับ **“การเปลี่ยนแปลงจิตใจ”** (โรม 12:2) ด้วยการเสริมพลังจากพระคำแห่งการชำระล้าง การฝึกสอนจากการสัมผัสพระคำและดื่มด่ำในความจริงแห่งพระวจนะ หนทางชีวิตคริสเตียนเริ่มเปิดกว้างสำหรับผู้นั้นประจักษ์ทางหลวง สาวกเดินทางอยู่บนถนนชีวิตที่มักจะถูกบดบังด้วยค่านิยมทางวัฒนธรรมของมนุษย์ แต่ด้วยกำลังที่มาจากพระเจ้าและความกล้าหาญโดยพึ่งพาความสดชื่นจากน้ำพุแห่งพระคำทำให้สาวกสามารถอุทิศชีวิตของตนในการปรนนิบัติรับใช้อย่างเสียสละได้

เรายืนยันในค่านิยมของการอุทิศตนให้กับการเสริมสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณด้วยการฝึกอบรมชายหญิงให้เป็นสาวกของพระคริสต์ ผู้เชื่อจะสำแดงตนอย่างเป็นธรรมชาติในการอธิษฐาน การอดอาหาร การนมัสการ การศึกษา การเข้าเฝ้าพระเจ้า โดยลำพัง การรับใช้ การมีชีวิตเรียบง่ายและการอุทิศตนอย่าง

จริงจัง

การสร้างสาวกจำเป็นต้องมีการสนับสนุนและการรับผิดชอบร่วมกัน มีคนไม่มากนักที่สามารถพัฒนาชีวิตฝ่ายวิญญาณของตนเองให้ไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ เราเชื่อว่าเราต้องสนับสนุนซึ่งกันและกันโดยผ่านทางชั้นเรียนรวีวารศึกษา กลุ่มสร้างสาวก กลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ การประชุมอธิษฐาน และการให้คำปรึกษา ซึ่งล้วนแต่จำเป็นต่อการเสริมสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณและการเจริญเติบโตสู่ความเป็นผู้ใหญ่ การตระหนักถึงบทบาทของการรับผิดชอบร่วมกันกระตุ้นเราให้ส่งเสริมความรับผิดชอบร่วมกันภายในคริสตจักร

ง. พันธกิจด้านการศึกษาระดับสูง

เราอุทิศตนให้กับการศึกษาระดับสูงสำหรับคริสเตียนเพื่อเตรียมชายและหญิงในการปรนนิบัติรับใช้ตลอดชีวิต สถาบันศาสนศาสตร์ วิทยาลัยพระคริสตธรรม รวมทั้งวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทุกแห่งของเราต่างทุ่มเทให้กับการแสวงหาความรู้ การพัฒนาลักษณะของคริสเตียน และการเตรียมผู้นำสำหรับภารกิจที่พระเจ้าทรงเรียกเราให้รับใช้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในคริสตจักรและในโลก

ภารกิจที่สำคัญของคริสตจักรนาซาเร็นคือการศึกษา

ระดับสูงสำหรับคริสเตียน ในยุคเริ่มต้นของคริสตจักรนาซาเร็นนั้นได้มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสถาบันการศึกษาระดับสูงสำหรับคริสเตียนเพื่อเตรียมคนของพระเจ้าให้เป็นผู้แนะนำและกระจายการฟื้นฟูเรื่องความบริสุทธิ์ตามแนวเวสเลียน จากการทุ่มเทอย่างต่อเนื่องในด้านการศึกษาระดับสูงสำหรับคริสเตียนตลอดหลายปีที่ผ่านมาก่อให้เกิดเครือข่ายสถาบันศาสนศาสตร์ โรงเรียนพระคริสตธรรม วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยกระจายอยู่ทั่วโลก

พันธกิจการศึกษาระดับสูงสำหรับคริสเตียนเป็นผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการเป็นประชากรของพระเจ้า การที่เรารักพระเจ้าด้วย "สุดใจสุดจิตและด้วยสิ้นสุดความคิด" เราจึงต้องเป็นผู้อารักขาที่ดีในการพัฒนาความคิด ทรัพยากรทางวิชาการ และการประยุกต์ความรู้ของเรา ดังนั้น เราจึงทุ่มเทให้กับการแสวงหาความรู้และความจริงอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา ควบคู่กับความน่าเชื่อถือของความเชื่อแบบคริสตชน การศึกษาระดับสูงสำหรับคริสเตียนถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาการเป็นผู้อารักขาทางความคิดของเรา การศึกษาระดับสูงคือสิ่งเวียนแห่งการอภิปรายและการค้นหาความจริง ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าและการทรงสร้างของพระองค์

ในการศึกษาระดับสูงนั้นไม่มีการแยกส่วนของความเชื่อ

ออกไป แต่จะผสมผสานความเชื่อกับความรู้เพราะทั้งสองพัฒนามาด้วยกัน บุคคลโดยรวมได้รับการปลูกฝังทางความคิดและชีวิตทุกด้านให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อพระประสงค์และพระลักษณะของพระเจ้า คุณลักษณะของคริสเตียนและการสร้างผู้นำคริสเตียนเพื่อให้รับใช้ในคริสตจักรและในโลก หล่อหลอมมาจากการเรียนรู้จักพระเจ้า มนุษย์ และโลกนี้ ดังนั้นการทุ่มเทให้กับการศึกษาระดับสูงเพื่อเสริมสร้างชีวิตทุกด้านของบุคคลจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคริสเตียนชายหญิงให้เป็นผู้นำของการทำพันธกิจทั้งในคริสตจักรและทั่วโลก

เราร่วมมือกับพระเจ้าในพันธกิจทรงไถ่มนุษยชาติในฐานะที่เราได้รับการไถ่และการทรงเรียกให้เป็นเหมือนพระคริสต์และถูกส่งออกไปให้ทำหน้าที่ตัวแทนแห่งความรักของพระเจ้าในโลก การศึกษาระดับสูงสำหรับคริสเตียนมีความสำคัญต่อการเป็น "พันธกิจชน" ของเราเพราะทำให้เรามีความรู้ และจำเป็นอย่างยิ่งต่อการรับใช้พระเจ้าในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมอย่างสัตย์ซื่อในพันธกิจแห่งการทรงไถ่ของพระเจ้านั้นยังหมายถึงการสร้างคนของพระองค์ซึ่งมีความสามารถในการเป็นผู้นำทั้งในคริสตจักรและในโลกโลกที่พระเจ้าทรงเรียกเราให้ปรนนิบัติรับใช้เป็นโลกที่มีการ

เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดและมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นทุกวัน ในขณะที่พันธกิจการทรงไถ่ของพระเจ้าดำเนินอยู่ท่ามกลางผู้คนยุคปัจจุบันและอนาคต เราจำเป็นต้องอาศัยการทุ่มเทให้กับการศึกษาระดับสูงเพื่อเพิ่มความสามารถในการเป็นพยานอย่างสัตย์ซื่อถึงความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์และมีส่วนร่วมกับพระองค์ในการสร้างคริสตจักรให้มีประสิทธิภาพ

สรุป

คริสตจักรนาซาเร็นถือกำเนิดขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 20 โดยพี.เอฟ.เบเรซีและคนจำนวนหนึ่งที่มีมั่นใจว่าพระเจ้าทรงยกชูเขาขึ้นเพื่อพระประสงค์เร่งด่วนในการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ตามธรรมเนียมความบริสุทธิ์แบบเวสเลียนแก่คริสตจักรและคนทั่วโลก คริสเตียนคณะนี้มีเครื่องหมายแห่งการจัดเตรียมของพระเจ้าที่ชัดเจนหลายประการ คริสตจักรนาซาเร็นได้พัฒนาเติบโตจากกลุ่มเล็กๆ จนขณะนี้สมาชิกมากกว่าสี่ล้านคนและทำพันธกิจอยู่ใน 143 ประเทศทั่วโลก

เมื่อต้นศตวรรษที่ 21 อนาคตของคริสเตียนคณะนี้เริ่มสดใสยิ่งขึ้น หลายคนเชื่อว่ากลุ่มของเราไม่ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อคนในศตวรรษที่ 20 หากแต่สำหรับคนในศตวรรษที่ 21 เราไม่มั่นใจที่จะมอบสิ่งมีค่าให้แก่โลกยุคใหม่ คำยืนยันนี้มาจากรากฐาน

มรดกทางความเชื่อเรื่องความบริสุทธิ์ตามแนวเสี้ยนพร้อมกับการมีทัศนคติในแง่บวกเกี่ยวกับพระองค์ เราเชื่อว่าพระองค์ของพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของมนุษย์และสังคมได้อย่างถาวร เรามีความมั่นใจอย่างยิ่งในข่าวประเสริฐแห่งความหวังซึ่งหลั่งไหลออกมาจากพระทัยของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์

พี.เอฟ.เบเรชีกกล่าวอย่างติดตลกว่า “ดวงอาทิตย์ไม่เคยตกในเวลาเช้า” และคริสตจักรนาซาเร็นยังอยู่ใน “ยามเช้า” ดวงอาทิตย์จึงไม่เคยลับฟ้าสำหรับคณะของเราที่มีอยู่ทั่วโลก เรามีความเชื่อมั่นในการเป็นผู้มีบทบาทที่ดีต่อโลกในศตวรรษที่ 21 ด้วยการประกาศข่าวประเสริฐแห่งความบริสุทธิ์ เรามองเห็นศตวรรษใหม่ที่จะมาถึงเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการสร้างสาวกของพระคริสต์กับชนทุกชาติเพราะเรามีนิมิตที่ชัดเจน เราอุทิศตัวอย่างสิ้นเชิง และเรามีความเชื่อที่มั่นคง